



ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีหนังสือที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ และที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๓๕ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้น และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน ๑๔๘ ตำแหน่ง ซึ่งในจำนวนตำแหน่งดังกล่าวมีตำแหน่งในจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน ๕ ตำแหน่ง และตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งในจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน ๑๔๓ ตำแหน่ง นั้น

บัดนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคล สำหรับตำแหน่งที่ไม่ใช่ ตำแหน่งในจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน ๑๔๓ ตำแหน่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งดังกล่าว จำนวน ๑๓๙ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ส่วนตำแหน่งที่เหลือจำนวน ๔ ตำแหน่ง ไม่มีการพิจารณาคัดเลือกเนื่องจาก ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการประเมินผลงาน ทั้งนี้ ให้มีการทักท้วงตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ ได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พ. ชัยยุคล
(นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร)
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕)

ลำดับ ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวความคิดฯ	หมายเหตุ
๑	นางกนกทิพย์ วงศ์วิวัฒน์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ต.๖๑) งานรับเงิน ฝ่ายการเงิน กองคลัง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ งานรับเงิน ฝ่ายการเงิน กองคลัง	๖๑	๑. การรับและนำส่งเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามระบบรับ และนำส่งเงินระบบเบิกจ่ายเงินและระบบบัญชีแยกประเภท ๒. คู่มือในการปฏิบัติงานการรับและนำส่งเงินในระบบ Web online ตามระบบรับและนำส่งเงิน ระบบเบิกจ่ายเงินและ ระบบบัญชีแยกประเภท	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนัก ส่งเสริมและพัฒนากาเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ รับการคัดเลือก ทั้งนี้หากผู้ได้รับ การคัดเลือกไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ พิจารณาประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะดำเนินการ คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ในครั้งต่อไป
๒	นางปฤษณา ดิชาภิรมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ต.๑๙๗) ฝ่ายประสานการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสพภัยธรรมชาติ กองแผนงาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ฝ่ายประสานการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสพภัยธรรมชาติ กองแผนงาน	๑๙๗	๑. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้าน การเกษตร (พืช) ปี ๒๕๕๓ กรณีพิเศษ ๒. การฟื้นฟูและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัย ธรรมชาติ	
๓	นายชูพงศ์ ธนะไพศายมาส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ต.๑๙๙) กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน	๑๙๙	๑. การติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตรประจำปี ๒๕๕๔ ๒. แนวทางการติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตรปี ๒๕๕๕	
๔	นางอมรรักษ์ ชื่นมาลัย นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (ต.๘๙๘) กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี	นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี	๘๙๘	๑. ประชาสัมพันธ์งาน " สีสรรพรรณไม้ เทิดไพบรมราชินีนาถ - มหัศจรรย์มะพร้าวไทยเฉลิมพระเกียรติ " ๒. การจัดกิจกรรมนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมผลงานของ กรมส่งเสริมการเกษตร (Press tour)	

ลำดับ ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวความคิดฯ	หมายเหตุ
๕	นายสรรพลสิทธิ์ สิงห์ปี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๙๙๔) กลุ่มงานจัดการฟาร์ม ส่วนส่งเสริมการจัดการฟาร์มและเคหะกิจเกษตร สำนักพัฒนาเกษตรกร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มงานจัดการฟาร์ม ส่วนส่งเสริมการจัดการฟาร์มและ เคหะกิจเกษตร สำนักพัฒนาเกษตรกร	๙๙๔	๑. ผลการดำเนินงานบูรณาการโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒. แนวทางการพัฒนางานส่งเสริมการจัดการฟาร์มภายใต้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ รับการคัดเลือก ทั้งนี้หากผู้ได้รับ การคัดเลือกไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ พิจารณาประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะดำเนินการ คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ในครั้งต่อไป
๖	นายอภิชาติ จำเริญพัฒน์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๑๓๗) กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชเส้นใยและพืชหัว ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชไร่ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชเส้นใยและพืชหัว ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชไร่ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	๑๑๓๗	๑. การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ๓ ชนิด (ข้าว ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง) ปี ๒๕๕๓/๕๔ ภายใต้โครงการ ประกันรายได้เกษตรกร ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ๒. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสำปะหลัง	
๗	นายวรวิทย์ คำสิงห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๗๗๓) ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ จังหวัดราชบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ จังหวัดราชบุรี	๑๗๗๓	๑. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการเกษตรในหมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่ ภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนอำเภอสังขละบุรีและอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ปี ๒๕๕๔ ๒. การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนบนพื้นที่ ราบสูงในจังหวัดกาญจนบุรี	
๘	นางสาวนิพวรรณ หมี่ทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๓๘๓) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี (ผึ้ง) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี (ผึ้ง) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง	๑๓๘๓	๑. รายงานผลการดำเนินงาน เรื่อง การจัดฝึกอบรมหลักสูตรการ แปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้งและชันโรงของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเกษตรจังหวัดจันทบุรี (ผึ้ง) ๒. แนวทางการพัฒนางานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งของศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี (ผึ้ง)	

ลำดับ ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวความคิดฯ	หมายเหตุ
๙	นางสาวนวรรตน์ กวินพิศุทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ต.๑๔๐๘) กลุ่มวิชาการและฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มวิชาการและฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น	๑๔๐๘	๑. การประเมินพฤติกรรมตามค่านิยมสร้างสรรค์ของนักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตรที่เข้าอบรมหลักสูตรการสร้างวิทยากรระดับ อำเภอด้านการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการฝึกอบรม	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ รับการคัดเลือก ทั้งนี้หากผู้ได้รับ การคัดเลือกไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ พิจารณาประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะดำเนินการ คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ในครั้งต่อไป
๑๐	นางสาวเหมวดี กระจ่างกลาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๔๒๘) กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น	๑๔๒๘	๑. รายงานผลการติดตามงานการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี๒๕๕๒/๕๓ รอบที่ ๒ ภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืช รายเดือนระดับตำบล	
๑๑	นางสราลี ภูสวัสดิ์เจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๔๐๗) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น	๒๔๐๗	๑. รายงานผลการจัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการเพาะเห็ดถูง เพื่อเก็บดอกตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร เฉพาะด้าน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ๒. การพัฒนาการฝึกอบรมอาชีพการเกษตร เรื่อง เทคนิคและวิธี การผลิตดอกของเห็ดถูงชนิดต่างๆ	
๑๒	นางสาวชื่นดวงใจ คงบาล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๔๒๐) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น	๒๔๒๐	๑. การทำสื่อความรู้การเกษตรด้านพืชสวน ปี ๒๕๕๔ ๒. การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการพัฒนาแปลงเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ภายในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเกษตร จังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน)	

ลำดับ ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวความคิดฯ	หมายเหตุ
๑๓	นายเมธี มุ่งเอี่ยมกลาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๔๕๑) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น	๒๔๕๑	๑. รายงานผลการดำเนินงาน การจัดฝึกอบรมโครงการปรับระบบ การผลิตสินค้าเกษตร ปี ๒๕๕๔ "หลักสูตร การผลิตกล้วยเพื่อ การค้าและอุตสาหกรรม" ๒. แนวทางการพัฒนางานฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ รับการคัดเลือก ทั้งนี้หากผู้ได้รับ การคัดเลือกไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ พิจารณาประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะดำเนินการ คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ในครั้งต่อไป
๑๔	ว่าที่ร้อยตรีหญิงละมุล ปิ่นสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๖๔๐) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยโสธร(พืชสวน) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยโสธร(พืชสวน) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น	๒๖๔๐	๑. การฝึกอบรมอาชีพการเกษตรตามโครงการฝึกอบรมเกษตรกร เฉพาะด้านปีงบประมาณ ๒๕๕๔ หลักสูตรการผลิตไม้กระถาง เพื่อการค้าของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยโสธร (พืชสวน) ๒. ศึกษาการพัฒนาแปลงเรียนรู้ไม้ประดับไม้ตัดใบ ของศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยโสธร (พืชสวน)	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ รับการคัดเลือก ทั้งนี้หากผู้ได้รับ การคัดเลือกไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ พิจารณาประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะดำเนินการ คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ในครั้งต่อไป
๑๕	นางสาวจันสุดา บุตรสีห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๗๕๒) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดหนองคาย (พืชสวน) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดหนองคาย (พืชสวน) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น	๒๗๕๒	๑. การสนับสนุนกิจกรรมยุวเกษตรกร ของศูนย์ส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดหนองคาย (พืชสวน) ปี ๒๕๕๔ ๒. แนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา อาชีพการเกษตรจังหวัดหนองคาย (พืชสวน)	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ รับการคัดเลือก ทั้งนี้หากผู้ได้รับ การคัดเลือกไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ พิจารณาประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะดำเนินการ คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ในครั้งต่อไป
๑๖	นางสาวอรสา ช่วยบำรุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๕๓๐) กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดสงขลา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดสงขลา	๑๕๓๐	๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันจังหวัดพังงา ปี ๒๕๕๒ ๒. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามระบบ ส่งเสริมการเกษตรในภาคใต้	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ รับการคัดเลือก ทั้งนี้หากผู้ได้รับ การคัดเลือกไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ พิจารณาประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะดำเนินการ คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ในครั้งต่อไป

ลำดับ ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวความคิดฯ	หมายเหตุ
๑๗	นายณิมิตร ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๙๘๓) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชุมพร (ฝิ่ง) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดสงขลา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชุมพร (ฝิ่ง) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดสงขลา	๒๙๘๓	๑. การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงด้วงสาคูแบบพัฒนา ๒. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเลี้ยงด้วงสาคูสู่ระบบสากล	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ รับการคัดเลือก ทั้งนี้หากผู้ได้รับ การคัดเลือกไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ พิจารณาประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะดำเนินการ คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ในครั้งต่อไป
๑๘	นางสาวพิชญาดา เจริญจิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๙๘๙) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชุมพร (ฝิ่ง) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดสงขลา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชุมพร (ฝิ่ง) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดสงขลา	๒๙๘๙	๑. โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาการเลี้ยงผึ้งตามมาตรฐาน ฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งพันธุ์ในภาคใต้ ๒. แนวทางการพัฒนางานแปรรูปและผลิตภัณฑ์จากผึ้งของศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชุมพร (ฝิ่ง)	
๑๙	นางสาวรักขณา สารภีรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๓๒๗๖) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก (ฝิ่ง) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก (ฝิ่ง) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	๓๒๗๖	๑. รายงานผลการดำเนินงาน เรื่อง การจัดฝึกอบรมหลักสูตร การเลี้ยงจิ้งหรีด ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเกษตรเฉพาะด้าน ปี ๒๕๕๔ ๒. การพัฒนาหลักสูตรการเลี้ยงจิ้งหรีด	
๒๐	นายวินัย แทนจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๗๔๔) สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่	๑๗๔๔	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลักเศรษฐกิจหลัก (ข้าว) ภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี ๒๕๕๓/๕๔ ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ๒. การจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรรายคนของตำบลให้มีเอกภาพ และสัมพันธ์กับระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	


ลำดับ ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวความคิดฯ	หมายเหตุ
๒๑	นางสาวสุรัชณี พวงศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๙๒๒) สำนักงานเกษตรอำเภอตำบมมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอตำบมมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี	๑๙๒๒	๑. โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนปี ๒๕๕๓ อำเภอตำบมมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ๒. การส่งเสริมการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืช แก่เกษตรกรอำเภอตำบมมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ รับการคัดเลือก ทั้งนี้หากผู้ได้รับ การคัดเลือกไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ พิจารณาประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะดำเนินการ คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ในครั้งต่อไป
๒๒	นางเจตสุภางค์ พรหมสุคนธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๐๓๘) สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	๒๐๓๘	๑. การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๓/๕๔ รอบที่ ๑ ตำบล โนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้โครงการ ประกันรายได้เกษตรกร ปี ๒๕๕๓/๕๔ ๒. การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพข้าว ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	
๒๓	นายคมกฤษณ์ บุญเลิศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๐๙๕) สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	๒๐๙๕	๑. ผลการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง) ปี๒๕๕๔/๕๕ ตำบลกุดโดน อำเภอยุventus จังหวัดกาฬสินธุ์ ๒. การส่งเสริมผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ระดับตำบลในอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	
๒๔	นางปรียาร์ตน์ จอมดวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๑๕๖) สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร	๒๑๕๖	๑. การดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการผลิตและกระจาย เมล็ดพันธุ์ข้าวกลุ่มจังหวัดปี ๒๕๕๔ ตำบลนครชุม อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ๒. แนวทางการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลนครชุม อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา และบิวเวอร์เรียเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช	

ลำดับ ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวความคิดฯ	หมายเหตุ
๒๕	นางสาวลักขณา เมืองแวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๓๔๑) สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	๒๓๔๑	๑. ผลการดำเนินงานการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด (ข้าว, มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ปี ๒๕๕๓/๕๔ ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ๒. การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ รับการคัดเลือก ทั้งนี้หากผู้ได้รับ การคัดเลือกไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ พิจารณาประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะดำเนินการ คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ในครั้งต่อไป
๒๖	นางสาวนภภรณ์ คุณะรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๕๑๑) สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	๒๕๑๑	๑. โครงการพัฒนาการจัดการระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลดอนตู อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ ๒. แนวทางพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการระบบการผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน	
๒๗	นายสิทธิศักดิ์ สุขประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๕๘๖) สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี	๒๕๘๖	๑. โครงการลดผลผลิตเงาะให้สมดุลกับตลาดในอำเภอขลุง ๒. แนวทางการพัฒนาคุณภาพผลผลิตกล้วยไข่ในอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี	
๒๘	นางลำไพโร ปรีชาโชติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๗๒๘) สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี	๒๗๒๘	๑. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร "เที่ยวชมสวน ชวนชิมผลไม้" ๒. การพัฒนางานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลพลั่ว	

ลำดับ ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวความคิดฯ	หมายเหตุ
๒๙	นางสาวมนัสนันท์ แก้วเนตรธนวัชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๖๐๐) สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี	๒๖๐๐	๑. โครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ (เครือข่ายมังคุด อำเภอมะขาม) ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ๒. แนวทางการพัฒนากลุ่มเครือข่ายมังคุดอำเภอมะขามสู่ วิสาหกิจชุมชน	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ รับการคัดเลือก ทั้งนี้หากผู้ได้รับ การคัดเลือกไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ พิจารณาประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะดำเนินการ คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ในครั้งต่อไป
๓๐	นางสาวภิญญาพัชญ์ แน่แท้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๖๒๙) สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	๒๖๒๙	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด (ข้าว, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, มันสำปะหลัง) ปี ๒๕๕๓/๕๔ ๒. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด (ข้าว, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, มันสำปะหลัง)	
๓๑	นางวิภา ปักกาสาตั้ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๗๑๑) สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา	๒๗๑๑	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ รอบที่ ๒ ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี๒๕๕๓/๒๕๕๔ รอบที่ ๒ ๒. การลดต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกรตำบลโยธะกา	
๓๒	นายสายันต์ กมลคร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๗๒๒) สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา	๒๗๒๒	๑. การส่งเสริมการเรียนรู้ในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางสมัคร ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒. การพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางสมัคร ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา	

ลำดับ ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวความคิดฯ	หมายเหตุ
๓๓	นางสุวิสาส์ กันตอนันตพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๘๕๑) กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี	๒๘๕๑	๑. รายงานผลการประเมินผลการจัดงานพฤษาตะวันออกครั้งที่ ๖ ๒. การพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศด้วยกระบวนการ R๒R	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ รับการคัดเลือก ทั้งนี้หากผู้ได้รับ การคัดเลือกไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ พิจารณาประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะดำเนินการ คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ในครั้งต่อไป
๓๔	นางสาวน้ำฝน พวงนางแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๘๖๑) สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี	๒๘๖๑	๑. การดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลเกษตรสุวรรณ ปี๒๕๕๔ ๒. การพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเกษตรสุวรรณ	
๓๕	นางสาวสมัย สังข์ทองงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๘๗๓) สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	๒๘๗๓	๑. การดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนตำบลท่าบุญมี อำเภอ เกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ๒. แนวทางการพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชนตำบลท่าบุญมี อำเภอ เกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ให้มีประสิทธิภาพ	
๓๖	นางธารารัตน์ ไกลศิริกรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๘๘๙) กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท	๒๘๘๙	๑. โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีจังหวัดชัยนาท ปี ๒๕๕๔ ๒. การใช้ระบบส่งเสริมการเกษตรเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริม การเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท	

ลำดับ ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวความคิดฯ	หมายเหตุ
๓๗	นางราตรี นักพ่อน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๙๔๓) สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท	๒๙๔๓	๑. โครงการป้องกันการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอย่างยั่งยืน (ศูนย์ข้าวชุมชน) ปี ๒๕๕๓ ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ๒. แนวทางการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ รับการคัดเลือก ทั้งนี้หากผู้ได้รับ การคัดเลือกไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ พิจารณาประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะดำเนินการ คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ในครั้งต่อไป
๓๘	นางทิพาพร ไพโรเขียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๓๐๒๕) สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	๓๐๒๕	๑. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลัง ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ปี ๒๕๕๔ ๒. การเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	
๓๙	นางเพียงฤดี สุขแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๓๑๗๐) สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	๓๑๗๐	๑. ผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ตำบลถ้ำสิงห์ ปี ๒๕๕๓ ๒. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์สู่ความยั่งยืน	
๔๐	นางอรรณพ กองคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๓๓๓๕) สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย	๓๓๓๕	๑. รายงานผลการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบลเวียงพางคำ ๒. แนวทางพัฒนาระบบการผลิตและกระจายเมล็ดข้าวพันธุ์ดี (ศูนย์ข้าวชุมชน) บ้านสันมะนะ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย	


ลำดับ ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดว่า	หมายเหตุ
๔๑	นางสุรัสวดี วรภูมิพุทธพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๓๔๗๖) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่	๓๔๗๖	๑. ผลการดำเนินงานโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ปี ๒๕๕๔/๕๕ (ข้าว มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ๒. แนวทางการพัฒนาการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี โดยศูนย์ข้าวชุมชน จังหวัดเชียงใหม่	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ รับการคัดเลือก ทั้งนี้หากผู้ได้รับ การคัดเลือกไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ พิจารณาประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะดำเนินการ คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ในครั้งต่อไป
๔๒	นางสาววิลาวัลย์ ใฝนนท์ตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๓๕๐๐) สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	๓๕๐๐	๑. แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๒. แนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบเครือข่าย	
๔๓	นายธนภูมิ มีธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๓๖๙๒) สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	๓๖๙๒	๑. ผลการดำเนินงานโครงการปรับโครงสร้างระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่มีปัญหา(กระเทียม) ปี ๒๕๕๓/๕๔ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ๒. การสำรวจข้อมูลพื้นที่ปลูกกระเทียมโดยใช้ข้อมูลดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศร่วมกับการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกกระเทียม เพื่อใช้ในการวางแผนระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่มีปัญหาของอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	
๔๔	นายณัฐพงศ์ ปล้องอ่อน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๓๗๙๕) สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง	๓๗๙๕	๑. โครงการศูนย์กลางการผลิตยางพาราที่มีคุณภาพครบวงจร ปี ๒๕๕๓ กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรรายย่อยให้ผลิตยางพาราอย่างมีประสิทธิภาพ ๒. แนวทางการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลเขาวิเศษให้เป็นจุดบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดิน	

ลำดับ ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวความคิดฯ	หมายเหตุ
๔๕	นางสาวมรกต สุดประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๓๘๓๕) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด	๓๘๓๕	๑. ผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี ๒๕๕๓ ๒. การพัฒนาการบริหารจัดการศัตรูพืช จังหวัดตราด	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ รับการคัดเลือก ทั้งนี้หากผู้ได้รับ การคัดเลือกไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ พิจารณาประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะดำเนินการ คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ในครั้งต่อไป
๔๖	นายจักรพรรดิ บรรจง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๓๘๕๐) สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด	๓๘๕๐	๑. การดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ๒. การดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด	
๔๗	นางสาวกุลธิดา ประพฤติชอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๔๐๓๓) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม	๔๐๓๓	๑. การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม ๒. การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม	
๔๘	นายวุฒิกร สุวรรณมิ่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๔๐๔๘) สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	๔๐๔๘	๑. การดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบลโพรงมะเดื่อ ๒. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลโพรงมะเดื่อ	

ลำดับ ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวความคิดฯ	หมายเหตุ
๔๙	นางสาวลำดวน สระทองอินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๔๐๗๑) สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม	๔๐๗๑	๑. โครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครปฐม ๒. การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน "วิสาหกิจชุมชนพัฒนาการเกษตร (เกษตรชีวภาพ) โรงสีข้าวชุมชน"	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ รับการคัดเลือก ทั้งนี้หากผู้ได้รับ การคัดเลือกไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ พิจารณาประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะดำเนินการ คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ในครั้งต่อไป
๕๐	นายชำนาญ โพธิ์สุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๔๒๓๘) สำนักงานเกษตรอำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม	๔๒๓๘	๑. ผลการดำเนินงานการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ปี๒๕๕๓/๕๔ รอบที่๑ อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม ๒. แนวทางพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านค้อ อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม	
๕๑	นายโรตม ไชยจรัส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๔๓๙๘) สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	๔๓๙๘	๑. ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ ตำบลมาบราด อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ๒. แนวทางการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและ ได้มาตรฐาน อำเภอวังน้ำเขียว	
๕๒	นางสาวโนทัย หินสูงเนิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๔๕๒๐) สำนักงานเกษตรอำเภอนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	๔๕๒๐	๑. การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน (GAP-ข้าว)ตำบลโนนตาเถร อำเภอนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ๒. แนวทางการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและ ได้มาตรฐาน อำเภอนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	

ลำดับ ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวความคิดฯ	หมายเหตุ
๕๓	นางชัญญา เนตรสว้าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๔๕๗๙) สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	๔๕๗๙	๑. ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ๒. แนวทางการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์(GIS) พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจอำเภอสูงเนิน	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ รับการคัดเลือก ทั้งนี้หากผู้ได้รับ การคัดเลือกไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ พิจารณาประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะดำเนินการ คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ในครั้งต่อไป
๕๔	นางสาวขวัญชนก บุปผากิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๔๗๑๑) สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	๔๗๑๑	๑. การพัฒนาการผลิตข้าวตำบลท่าพญา ตามโครงการพัฒนา พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี ๒๕๕๔ ๒. แนวทางการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	
๕๕	นางสาวจันทนา จันท์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๔๘๑๑) สำนักงานเกษตรอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช	๔๘๑๑	๑. ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร ในโรงเรียนบ้านไทรงาม อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๒. การส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกรในโรงเรียน ของอำเภอ ช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช	
๕๖	นางสาวภัทรลักษณ์ คงดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๔๗๔๐) สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	๔๗๔๐	๑. ผลการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๒. การพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	

ลำดับ ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวความคิดฯ	หมายเหตุ
๕๗	นางสาวพิชญารัตน์ จันทร์นิยามารณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๕๐๔๑) กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี	๕๐๔๑	๑. การจัดทำข้อมูลการรายงานภาวะการผลิตพืชรายเดือน จังหวัดนนทบุรี ๒. การตรวจสอบและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาวะการผลิตพืช รายเดือนในงานส่งเสริมการเกษตร	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ รับการคัดเลือก ทั้งนี้หากผู้ได้รับ การคัดเลือกไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ พิจารณาประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะดำเนินการ คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ในครั้งต่อไป
๕๘	นางสาวทิชากร บุเกตุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๕๐๒๐) สำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี	๕๐๒๐	๑. "โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยาและป่าสัก ด้านการเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ปี ๒๕๕๔" ๒. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศัตรูพืชในแปลงนา	
๕๙	นายจักรพันธ์ อินไสย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๕๑๙๕) กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน	๕๑๙๕	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ จังหวัดน่าน ๒. การพัฒนางานข้อมูลของจังหวัดน่านด้วยระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ GIS (Geographic Information System)	
๖๐	นางอุมพร ดีพรมกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๕๒๐๕) สำนักงานเกษตรอำเภอมือฉ่าง จังหวัดน่าน	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอมือฉ่าง จังหวัดน่าน	๕๒๐๕	๑. การศึกษาการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ให้มี คุณภาพดีขึ้น วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปเนื้อสัตว์ตำบลถ้ำทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลถ้ำทอง อำเภอมือฉ่าง จังหวัดน่าน ๒. การพัฒนาการประกอบการวิสาหกิจชุมชนไปสู่แหล่งเรียนรู้ ต้นแบบ อำเภอมือฉ่าง	

ลำดับ ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวความคิดฯ	หมายเหตุ
๖๑	นางปรีดารัตน์ จันทบูรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๕๒๑๒) สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอน่าน จังหวัดน่าน	๕๒๑๒	๑. รายงานผลการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ มันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ ตำบลกองควาย อำเภอน่าน จังหวัดน่าน ๒. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ตำบลกองควาย อำเภอน่าน จังหวัดน่าน	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ รับการคัดเลือก ทั้งนี้หากผู้ได้รับ การคัดเลือกไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ พิจารณาประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะดำเนินการ คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ในครั้งต่อไป
๖๒	นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๕๒๘๓) สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน	๕๒๘๓	๑. รายงานผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้าว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ภายใต้โครงการประกันรายได้ เกษตรกรปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ๒. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน	
๖๓	นางวนิดา สายรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๕๓๔๙) สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	๕๓๔๙	๑. การดำเนินงานการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด (ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ๒๕๕๔/๕๕ ตำบลลุมพุก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๒. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลลุมพุก อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	
๖๔	นายเฉลิมพล ปุยะติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๕๔๑๑) สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	๕๔๑๑	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด (ข้าว, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง)ปี ๒๕๕๔/๕๕ ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ๒. การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบลโดยใช้ กระบวนการแผนชุมชน	

ลำดับ ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวความคิดฯ	หมายเหตุ
๖๕	นางอัญชนะ เกงขุนทด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๕๔๒๕) สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๕๔๒๕	๑. การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด (ข้าว ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง) ภายใต้โครงการประกันรายได้ เกษตรกร ปี ๒๕๕๓/๕๔ ตำบลชุมแสง,สนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ๒. แนวทางแก้ไขปัญหาการรับขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ หลัก ๓ ชนิด (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง) อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ รับการคัดเลือก ทั้งนี้หากผู้ได้รับ การคัดเลือกไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ พิจารณาประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะดำเนินการ คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ในครั้งต่อไป
๖๖	นายโกวิท พหุพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๕๔๗๑) สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์	๕๔๗๑	๑. ผลการดำเนินงานการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง) ปี ๒๕๕๓/๕๔ รอบที่ ๑ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ๒. แนวทางพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสี่เหลี่ยมโนนทอง ตำบลหูกานบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์	
๖๗	นางสาววิรัชดา ทรงงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๕๕๐๐) สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์	๕๕๐๐	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด (ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ภายใต้โครงการประกัน รายได้เกษตรกรปี ๒๕๕๓/๕๔ ตำบลห้วยราช และ ตำบลห้วยราชา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ๒. บทบาทเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรต่อการพัฒนาการขึ้น ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด (ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ภายใต้โครงการรับจำนำ ข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ ตำบลห้วยราช และตำบล ห้วยราชา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์	

ลำดับ ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดว่า	หมายเหตุ
๖๘	นายเจริญ บุญปาสะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๐๒๙๔) สำนักงานเกษตรอำเภอรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ	๑๐๒๙๔	๑. ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และได้มาตรฐาน ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ปี ๒๕๕๓ ๒. การพัฒนางานส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน(GAP) ของตำบลดอนหญ้านาง อำเภอรเจริญ ปี ๒๕๕๔/๕๕	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตแล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ทั้งนี้หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมินผลงานในตำแหน่งนั้นและจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานใหม่ในครั้งต่อไป
๖๙	นางอังคณา หงษ์ษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๕๖๔๔) สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	๕๖๔๔	๑. การกำจัดด้วงแรดมะพร้าวโดยใช้สารฟีโรโมน (Pheromone) ๒. กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรเพื่อการผลิตมะพร้าวที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย (GAP)	
๗๐	นางสาวเพียงใจ น้อยดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๕๖๗๙) สำนักงานเกษตรอำเภอรานบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอรานบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	๕๖๗๙	๑. โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร (เกษตรอินทรีย์วิถีพื้นบ้าน) ปี ๒๕๕๓ ๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอรานบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
๗๑	นายสุเมธ พัวพัก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๕๘๙๘) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๕๘๙๘	๑. การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปี ๒๕๕๔ ๒. การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	

ลำดับ ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวความคิดฯ	หมายเหตุ
๗๒	นางอัจฉรา ทองประดับ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๖๒๖๔) สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง	๖๒๖๔	๑. ผลการดำเนินงานการรวบรวมมังคุดเพื่อจำหน่ายของ วิสาหกิจชุมชนปรับปรุงคุณภาพมังคุดเพื่อการส่งออก ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ๒. การใช้ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรในการพัฒนา การส่งเสริมเกษตรระดับตำบล	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ รับการคัดเลือก ทั้งนี้หากผู้ได้รับ การคัดเลือกไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ พิจารณาประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะดำเนินการ คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ในครั้งต่อไป
๗๓	นายชาญชัย เพชรคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๖๓๐๘) สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง	๖๓๐๘	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้าว) ปี ๒๕๕๓/๕๔ รอบที่ ๒ ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ๒. การผลิตข้าวให้มีคุณภาพดีของอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง	
๗๔	นายธนวัตร คำชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๖๕๑๓) สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	๖๕๑๓	๑. การดำเนินงานโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช เศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ปี ๒๕๕๓/๕๔ รอบที่ ๑ ๒. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด	
๗๕	นายยุทธพงศ์ เอี่ยมสำอางค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๖๖๓๑) สำนักงานเกษตรอำเภอยายาง จังหวัดเพชรบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอยายาง จังหวัดเพชรบุรี	๖๖๓๑	๑. โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๕๔ ๒. การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในตำบลหนองจอก อำเภอยายาง จังหวัดเพชรบุรี	

ลำดับ ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวความคิดฯ	หมายเหตุ
๗๖	นางสาวณัฐพร จันทพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๖๗๑๔) สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์	๖๗๑๔	๑. การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (มะขามหวาน) ที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี ๒๕๕๔ ๒. การส่งเสริมการขยายเครือข่ายวิเวเรีย ในการป้องกันและกำจัด เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ รับการคัดเลือก ทั้งนี้หากผู้ได้รับ การคัดเลือกไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ พิจารณาประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะดำเนินการ คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ในครั้งต่อไป
๗๗	นายธนศพล วงศ์เจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๖๘๑๙) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่	๖๘๑๙	๑. ผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ๒. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้านในงานส่งเสริม การเกษตรของ จังหวัดแพร่	
๗๘	นางสาวนงเยาว์ แก้ววิเศษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๖๙๒๑) สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	๖๙๒๑	๑. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนโรงเรียนบ้านนาพูล อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ๒. การส่งเสริมและผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาและเชื้อราบีเวอริ์ ในการป้องกันกำจัดศัตรูข้าวในเขตอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	
๗๙	นายสมบูรณ์ ฝามะณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๖๘๖๒) สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	๖๘๖๒	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้าว ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง) ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ ตำบล แม่จ๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ๒. การพัฒนาบริการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล	

ลำดับ ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวความคิดฯ	หมายเหตุ
๘๐	นางจรรยา ตีปาละ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๖๙๓๑) สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่	๖๙๓๑	๑. การดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลน้ำริด เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรของเกษตรกร ตำบลน้ำริด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ๒. กลยุทธ์การพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรตำบลน้ำริด	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ รับการคัดเลือก ทั้งนี้หากผู้ได้รับ การคัดเลือกไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ พิจารณาประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะดำเนินการ คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ในครั้งต่อไป
๘๑	นายสมชาย เจียมตัว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๖๙๖๑) สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ้ง จังหวัดภูเก็ต	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ้ง จังหวัดภูเก็ต	๖๙๖๑	๑. ผลการปฏิบัติงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล ๒. การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ของอำเภอกระทุ้ง	
๘๒	นายจรงค์ ฮาดภักดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๗๐๓๗) สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	๗๐๓๗	๑. โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปี ๒๕๕๔ ๒. แนวทางการส่งเสริมด้านการเกษตร ของนักวิชาการส่งเสริม การเกษตรในยุคกระแสโลกาภิวัตน์	
๘๓	นางสาวสุกัญญา มนุแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๗๒๕๖) สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๗๒๕๖	๑. โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ๒. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนอย่างมีระบบ	

ลำดับ ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวความคิดฯ	หมายเหตุ
๘๔	นายมานะ เหลืองทองวัฒนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๗๒๕๗) สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๗๒๕๗	๑. การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด (ข้าว ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง) ปีการผลิต ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ตำบลแม่กิ อำเภอกุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๒. การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ภาษาท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่ผ่านจุดกระจายเสียงตามสายของชุมชน ในพื้นที่ตำบลเมืองปอนและตำบลแม่กิ อำเภอกุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ รับการคัดเลือก ทั้งนี้หากผู้ได้รับ การคัดเลือกไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ พิจารณาประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะดำเนินการ คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ในครั้งต่อไป
๘๕	นายอำนาจ ยงยีน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๗๔๑๗) สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร	๗๔๑๗	๑. รายงานผลการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ปี ๒๕๕๔/๕๕ ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ๒. แนวทางการพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร	
๘๖	นางสุปราณี วีระษร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๗๕๒๐) สำนักงานเกษตรอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด	๗๕๒๐	๑. การดำเนินงานส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกรบ้านเป่า ๒. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงธุรกิจในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด	
๘๗	นางสาวนุชรัตน์ ดีแก่นทราย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๗๕๓๐) สำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	๗๕๓๐	๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ๒. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน อำเภอจตุรพักตรพิมาน	

ลำดับ ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวความคิดฯ	หมายเหตุ
๘๘	นางสาวอิสราภรณ์ ทองเพียง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๗๖๐๕) สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	๗๖๐๕	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ปี๒๕๕๔/๕๕ ตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ๒. การพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีที่ปลอดภัยและ ได้มาตรฐาน ตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ รับการคัดเลือก ทั้งนี้หากผู้ได้รับ การคัดเลือกไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ พิจารณาประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะดำเนินการ คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ในครั้งต่อไป
๘๙	นายฉัตรชัย นาอ้อม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๗๖๓๐) สำนักงานเกษตรอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด	๗๖๓๐	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้าว ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง) ปี ๒๕๕๔/๕๕ ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ๒. การเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีตามระบบ GAP ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด	
๙๐	นายสมชาย ไพรรอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๗๖๙๙) สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด	๗๖๙๙	๑. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน บ้านผักก้าม ตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ๒. แนวทางการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและ ได้มาตรฐาน ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด	
๙๑	นางหทัยทิพย์ บุญโย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๗๗๘๑) สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๗๗๘๑	๑. ผลการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลกะเจ็ด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรกับการพัฒนางานส่งเสริม การเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

ลำดับ ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวความคิดฯ	หมายเหตุ
๙๒	นางสาวนุชนาถ จิตโสภณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๗๘๕๒) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี	๗๘๕๒	๑. การส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มยุวเกษตรกรในจังหวัดราชบุรี ปี ๒๕๕๔ ๒. การส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มยุวเกษตรกรในจังหวัดราชบุรี	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ รับการคัดเลือก ทั้งนี้หากผู้ได้รับ การคัดเลือกไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ พิจารณาประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะดำเนินการ คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ในครั้งต่อไป
๙๓	นายกิตติทัต ส่องสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๗๘๕๓) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี	๗๘๕๓	๑. การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้พันธุ์พืชอำเภอจังหวัดราชบุรี ปี ๒๕๕๔ ๒. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร จังหวัดราชบุรี	
๙๔	นางนงลักษณ์ เพชรสะแก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๗๘๗๕) สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	๗๘๗๕	๑. การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ๒. โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร	
๙๕	นางสาวจันทนา คงสมบัติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๗๙๐๗) สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	๗๙๐๗	๑. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ๒. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน	

ลำดับ ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวความคิด	หมายเหตุ
๙๖	นายสุพรรณ สหมาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๗๙๓๔) สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	๗๙๓๔	๑. ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี กรณีศูนย์ข้าวชุมชนตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ๒. แนวทางการพัฒนา "กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ห้วยยางโทน" ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ รับการคัดเลือก ทั้งนี้หากผู้ได้รับ การคัดเลือกไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ พิจารณาประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะดำเนินการ คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ในครั้งต่อไป
๙๗	นายวิวัฒน์ ภูพร้อม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๗๙๔๔) สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	๗๙๔๔	๑. ปัจจัยที่นำไปสู่การได้รับรองแหล่งผลิตพืชตามระบบการเกษตรดี ที่เหมาะสมของเกษตรกรผู้ปลูกผักในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ๒. แนวทางการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกผักได้รับรองแหล่งผลิตพืช ตามระบบการเกษตรที่ดีเหมาะสม	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ รับการคัดเลือก ทั้งนี้หากผู้ได้รับ การคัดเลือกไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ พิจารณาประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะดำเนินการ คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ในครั้งต่อไป
๙๘	นางสาวนันทิดา ไม้ตะคู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๘๐๕๐) สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดลพบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดลพบุรี	๘๐๕๐	๑. ผลการดำเนินงานแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ๒. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ รับการคัดเลือก ทั้งนี้หากผู้ได้รับ การคัดเลือกไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ พิจารณาประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะดำเนินการ คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ในครั้งต่อไป
๙๙	นายยุทธการ กองวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๘๑๖๔) สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๘๑๖๔	๑. การดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี ๒๕๕๔ ของจังหวัดสุโขทัย ๒. การส่งเสริมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนของตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ รับการคัดเลือก ทั้งนี้หากผู้ได้รับ การคัดเลือกไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ พิจารณาประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะดำเนินการ คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ในครั้งต่อไป

ลำดับ ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวความคิดฯ	หมายเหตุ
๑๐๐	นางจิตติมา ชวพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๘๑๙๗) สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	๘๑๙๗	๑. การดำเนินงานโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง) ปี๒๕๕๔/๕๕ ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ๒. แนวทางส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ รับการคัดเลือก ทั้งนี้หากผู้ได้รับ การคัดเลือกไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ พิจารณาประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะดำเนินการ คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ในครั้งต่อไป
๑๐๑	นายทวี ศรีวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๘๔๕๓) สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	๘๔๕๓	๑. การผลิตผักปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี ๒๕๕๔ ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ๒. การผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	
๑๐๒	นางสาวพัชรินทร์ นาคา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๘๕๐๒) สำนักงานเกษตรอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	๘๕๐๒	๑. ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ๒. แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ในอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	
๑๐๓	นายธวัชชัย ดีลาส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๘๕๕๗) สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	๘๕๕๗	๑. การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตการผลิตข้าวหอมมะลิ เชิงการค้าครบวงจร ปี ๒๕๕๓ ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ๒. บทบาทของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในการขึ้นทะเบียน เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี๒๕๕๕/๕๖ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	


ลำดับ ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวความคิดฯ	หมายเหตุ
๑๐๔	นางวรรณภา หาคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๘๗๑๘) สำนักงานเกษตรอำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	๘๗๑๘	๑. การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ ข้าวพันธุ์ดี (ศูนย์ข้าวชุมชน) อำเภอตาลสุ่ม จังหวัดอุบลราชธานี ๒. แนวทางการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้ มาตรฐาน อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ รับการคัดเลือก ทั้งนี้หากผู้ได้รับ การคัดเลือกไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ พิจารณาประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะดำเนินการ คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ในครั้งต่อไป
๑๐๕	นายประธาน จงกลณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๘๘๒๒) สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	๘๘๒๒	๑. การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และได้มาตรฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ตำบลพันนา ตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ๒. แนวทางการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้ มาตรฐาน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	
๑๐๖	นางสาวกรณีสิริ อภิสิริรัชฎ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๙๒๒๗) กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ	๙๒๒๗	๑. สรุปผลการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบล จังหวัดสมุทรปราการ ๒. การพัฒนาระบบงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบล จังหวัดสมุทรปราการ	
๑๐๗	นางสาวภานุมาศ หมดมลทิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๙๒๓๙) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม	๙๒๓๙	๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกรกรกิจกรรม สานสายใยรัก ปี ๒๕๕๔ ๒. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานโครงการ สายใยรักแห่งครอบครัวฯ จังหวัดสมุทรสงคราม	

ลำดับ ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดว่า	หมายเหตุ
๑๐๘	นางสุจรรยา ลายศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๙๓๗๗) สำนักงานเกษตรอำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว	๙๓๗๗	๑. ผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการศัตรูพืชและการเขตกรรม เพื่อลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกร อำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ปี ๒๕๕๓ ๒. การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ รับการคัดเลือก ทั้งนี้หากผู้ได้รับ การคัดเลือกไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ พิจารณาประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะดำเนินการ คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ในครั้งต่อไป
๑๐๙	นายเอกรัฐ มาลัยประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๙๓๗๓) สำนักงานเกษตรอำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว	๙๓๗๓	๑. รายงานผลการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร ประจำตำบลหนองสังข์ อำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ๒. แนวทางพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล หนองสังข์ อำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว	
๑๑๐	นางสาวน้ำทิพย์ มณีฉาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๙๔๓๓) สำนักงานเกษตรอำเภอนองแคว จังหวัดสระบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอนองแคว จังหวัดสระบุรี	๙๔๓๓	๑. โครงการพัฒนาและส่งเสริมยุวเกษตรกรในโรงเรียนวัดหนองตะเฒ่า ตำบลหนองจรเข้ อำเภอนองแคว จังหวัดสระบุรี ๒. แนวทางพัฒนาการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนา ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโคกตูม	
๑๑๑	นางปราณี จันทร์ทา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๙๔๔๖) สำนักงานเกษตรอำเภพระพุทบาท จังหวัดสระบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภพระพุทบาท จังหวัดสระบุรี	๙๔๔๖	๑. ผลการดำเนินงานการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร พุดำจาน อำเภพระพุทบาท จังหวัดสระบุรี ๒. แนวทางการพัฒนากองทุนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ตำบลหนองแก อำเภพระพุทบาท จังหวัดสระบุรี	


ลำดับ ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวความคิดฯ	หมายเหตุ
๑๑๒	นายวิสูตร สว่างอุระ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๙๔๖๐) สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี	๙๔๖๐	๑. การส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง (ถั่วเขียว) ในพื้นที่ตำบล เจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ๒. การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวของสมาชิกศูนย์ ข้าวชุมชน ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ รับการคัดเลือก ทั้งนี้หากผู้ได้รับ การคัดเลือกไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ พิจารณาประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะดำเนินการ คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ในครั้งต่อไป
๑๑๓	นางปวีณา ปลั่งดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๙๗๔๘) สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี	๙๗๔๘	๑. โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี (ศูนย์ข้าวชุมชน) ปี ๒๕๕๔ ๒. การพัฒนาการผลิตข้าวในพื้นที่ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช	
๑๑๔	นายวีระศักดิ์ ฤทธิธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๙๘๔๖) สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๙๘๔๖	๑. โครงการการป้องกันและควบคุมการระบาดของศัตรูพืชเอกลักษณ์ โดยชีวภาพ (สวนมะพร้าว) ๒. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้ มาตรฐาน(GAP)	
๑๑๕	นายสิทธิชัย ช่วยสงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๙๘๘๔) สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๙๘๘๔	๑. โครงการอาหารปลอดภัยตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนอย่างยั่งยืน ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	

ลำดับ ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวความคิดฯ	หมายเหตุ
๑๑๖	นายเจตนิพิฐ ปานเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๙๙๑๐) สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๙๙๑๐	๑. การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรให้เป็นศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนของอำเภอพุนพิน ๒. การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในตำบลกรูด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ รับการคัดเลือก ทั้งนี้หากผู้ได้รับ การคัดเลือกไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ พิจารณาประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะดำเนินการ คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ในครั้งต่อไป
๑๑๗	นายเสงี่ยม กิ่งอินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๐๐๓๓) สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	๑๐๐๓๓	๑. การผลิตข้าวอินทรีย์ สุ่มมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ปี ๒๕๕๓ ๒. การปฏิบัติงานในเชิงบูรณาการภายใต้ศูนย์บริการฯ	
๑๑๘	นายพิชัย ทองพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๐๑๐๗) สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	๑๐๑๐๗	๑. การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง) ๒๕๕๔/๕๕ ในความรับผิดชอบของ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล ๒. ความสำคัญของการเก็บตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์ ธาตุอาหารพืชต่อโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุน ของเกษตรกร ปี ๒๕๕๕	
๑๑๙	นายวรณิตย์ จันท์สุพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๐๑๒๐) สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	๑๐๑๒๐	๑. โครงการศูนย์ข้าวชุมชนปี ๒๕๕๔ บ้านโคกอาโพชน ตำบลช่างี อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ๒. การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลช่างีให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน	

ลำดับ ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวความคิดฯ	หมายเหตุ
๑๒๐	นายยุทธนา เรืองรอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๐๙๙๓) สำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	๑๐๙๙๓	๑. ผลการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตะเคียน หมู่ ๙ ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ๒. การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ รับการคัดเลือก ทั้งนี้หากผู้ได้รับ การคัดเลือกไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ พิจารณาประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะดำเนินการ คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ในครั้งต่อไป
๑๒๑	นางสาวชาลินี สมถวิล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๐๑๕๐) สำนักงานเกษตรอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์	๑๐๑๕๐	๑. กลุ่มไร่นาสวนผสมและเกษตรผสมผสานตำบลสนม ๒. การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล	
๑๒๒	นายฤกษ์ นาคหมื่นไวย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๐๒๔๘) สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย	๑๐๒๔๘	๑. โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิดปี ๒๕๕๓/๕๔ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย ๒. โครงการขึ้นและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ทบก ๐๑)	
๑๒๓	นายวิทยา ชันติยู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๐๒๔๑) สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย	๑๐๒๔๑	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด (ทพศ.) ปี ๒๕๕๔/๕๕ ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ๒. แนวทางการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัย ของเกษตรกรตำบลจุมพล อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย	

ลำดับ ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวความคิด	หมายเหตุ
๑๒๔	นางสาวอินทนิล นิลเกตุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๐๒๖๗) สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	๑๐๒๖๗	๑. ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และได้มาตรฐาน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ปี ๒๕๕๓ ๒. การพัฒนางานส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และได้มาตรฐานของสำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนัก ส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ รับการคัดเลือก ทั้งนี้หากผู้ได้รับ การคัดเลือกไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ พิจารณาประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะดำเนินการ คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ในครั้งต่อไป
๑๒๕	นายยุทธศักดิ์ ทองสังวรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๐๓๘๔) สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	๑๐๓๘๔	๑. โครงการหน่วยงานบริการเกษตรเคลื่อนที่ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ๒. การจัดตั้งสร้างหมู่บ้านเกษตรกรรมต้นแบบตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	
๑๒๖	นางรัตติยาพร ปรากฏวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๐๓๘๘) สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	๑๐๓๘๘	๑. โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปิงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ๒. แนวทางการพัฒนางานโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัย และได้มาตรฐาน อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	
๑๒๗	น.ส.สมจิต แก้วเบา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๕๙๓) สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	๒๕๙๓	๑. การประเมินผลศักยภาพวิสาหกิจชุมชนตำบลห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๒. การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และได้มาตรฐาน ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	

ลำดับ ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวความคิดฯ	หมายเหตุ
๑๒๘	นายธนภฤต จันทศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๐๖๑๑) สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี	๑๐๖๑๑	๑. การสนับสนุนกิจกรรมยุวเกษตรกร สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ปี ๒๕๕๔ ๒. แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับ รับการคัดเลือก ทั้งนี้หากผู้ได้รับ การคัดเลือกไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ พิจารณาประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะดำเนินการ คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ในครั้งต่อไป
๑๒๙	นางสาวนันทน์ภัสร์ ศรีสมุทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๐๖๖๕) สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	๑๐๖๖๕	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้าว มันสำปะหลัง) ภายใต้โครงการประกันรายได้ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ปีการผลิต ๒๕๕๓/๕๔ ๒. แนวทางการพัฒนาการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว มันสำปะหลัง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ปีการผลิต ๒๕๕๓/๕๔	
๑๓๐	นายจเรวัชร ปลาสาคร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๐๗๔๐) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรดิตร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรดิตร	๑๐๗๔๐	๑. การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๓/๕๔ รอบที่ ๒ จังหวัดอุดรดิตร ๒. แนวทางการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเพื่อป้องกันกำจัดเพลี้ย แป้งมันสำปะหลัง จังหวัดอุดรดิตร	
๑๓๑	นางสาวพจินดา กุลวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๐๘๖๑) สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	๑๐๘๖๑	๑. โครงการศูนย์บริหารจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลบ้านไร่ปี ๒๕๕๓ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ๒. โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	

ลำดับ ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวความคิดฯ	หมายเหตุ
๑๓๒	นางสุนนา ไห้วงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๐๘๙๖) สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี	๑๐๘๙๖	๑. โครงการป้องกันการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอย่างยั่งยืน (ศูนย์ข้าวชุมชน) ปี ๒๕๕๓ ตำบลหนองสระ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ๒. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนประจำตำบล	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ รับการคัดเลือก ทั้งนี้หากผู้ได้รับ การคัดเลือกไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ พิจารณาประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะดำเนินการ คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ในครั้งต่อไป
๑๓๓	นายสาโรจน์ อรุณพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๑๐๕๕) สำนักงานเกษตรอำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	๑๑๐๕๕	๑. ผลการดำเนินการส่งเสริมการผลิตมะเขือเทศที่ปลอดภัยและ ได้มาตรฐาน บ้านทุ่งเดิน หมู่ที่ ๖ ตำบลธาตุ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ๒. การจัดการศัตรูพืชครบวงจรของศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลธาตุ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	
๑๓๔	นายโสมมิตร ณ กาศสินธุ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๑๐๐๐) สำนักงานเกษตรอำเภอโขงไฉ จังหวัดอุบลราชธานี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอโขงไฉ จังหวัดอุบลราชธานี	๑๑๐๐๐	๑. การดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลข้าวปุ้น อำเภอภูด้าว อำเภอภูด้าว จังหวัดอุบลราชธานี ๒. แนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกรณีเกิดภัยธรรมชาติ อำเภอโขงไฉ จังหวัดอุบลราชธานี	
๑๓๕	นางสาวฐนัญญา เจริญเชาว์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๑๑๓๙) สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	๑๑๑๓๙	๑. การดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ๒. แนวทางการพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชนตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	

ลำดับ ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวความคิดฯ	หมายเหตุ
๑๓๖	นางฐาปณีย์ มีแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๑๒๑๖) สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคณิศม จังหวัดอำนาจเจริญ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคณิศม จังหวัดอำนาจเจริญ	๑๑๒๑๖	๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กิจกรรม การฝึกอบรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์จัดทำแผนพัฒนา ศักยภาพวิสาหกิจชุมชน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ ๒. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ม.๙ ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคณิศม จังหวัดอำนาจเจริญ	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนัก ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ รับการคัดเลือก ทั้งนี้หากผู้ได้รับ การคัดเลือกไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับ พิจารณาประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะดำเนินการ คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ในครั้งต่อไป
๑๓๗	นางสาวรัชณี กุลศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๐๒๕) สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	๒๐๒๕	๑. การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๔/๕๕ รอบที่ ๑ ตำบลอิติ้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ๒. การพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลอิติ้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	
๑๓๘	นายเมธี ขวัญทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๘๖๖๘) สำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	๘๖๖๘	๑. การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ ปี ๒๕๕๔ ตำบลโพธิ์ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายเมล็ดพันธุ์ศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลเหล่ากว้าง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	
๑๓๙	น.ส.ชนกนถ น้อยคำภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๕๓๔๖) กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์	๕๓๔๖	๑. "การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ภายใต้โครงการประกัน รายได้เกษตรกร ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปีการผลิต ๒๕๕๓/๕๔ จังหวัดบุรีรัมย์" ๒. การพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน	